



คำประกาศคุณูปการ

นายศิริชัย มาโนช

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

นายศิริชัย มาโนช สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และ Master of Business Administration Program จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ประกอบธุรกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังได้อุทิศตนทุ่มเทให้แก่งานของทางราชการมายาวนาน โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประจำคณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๕๕๑ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ด้านบริหารธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายศิริชัย มาโนช ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการระดมทุนและได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยคุณูปการที่ นายศิริชัย มาโนช ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดจิตตานุหิตประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ นายศิริชัย มาโนช เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

